



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 2/2546

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ 20 มกราคม 2546

นายบัณฑิต นิจถาวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มในระยะต่อไป เพื่อกำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลล่าสุดของภาวะเศรษฐกิจไทย และมีความเห็นว่าในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2545 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีการขยายตัวต่อเนื่องทั้งทางด้านการผลิต การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค การลงทุน และการส่งออกการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจในปี 2545 เป็นผลสำคัญจากนโยบายการคลังที่สนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศ ภาวะต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า และการผ่อนคลายของข้อจำกัดทางการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือน โดยเฉพาะจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง นอกจากนี้ การใช้จ่ายในประเทศยังได้ประโยชน์จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ปรับตัวดี และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวได้ดี

2. เสถียรภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องและฐานะหนี้ต่างประเทศปรับลดลง สำหรับค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สรอ. ปรับตัวตามภาวะตลาดและเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินของประเทศอื่นในภูมิภาค

3. เศรษฐกิจที่ดีขึ้นมิได้สร้างแรงกดดันต่อภาวะเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.6 ในเดือนธันวาคม 2545 เพราะราคาน้ำมันสูงขึ้น ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.3 สำหรับปี 2545 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 และร้อยละ 0.4 ตามลำดับ และแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วง 8 ไตรมาสข้างหน้าประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำของเป้าหมายร้อยละ 0-3.5 เพื่อให้นโยบายการเงินยังสามารถอยู่ในแนวทางที่ผ่อนคลายต่อไปได้

4. คณะกรรมการฯ เห็นว่า เศรษฐกิจอยู่ในภาวะการฟื้นตัวที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง ในปี 2546 จากปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจโลกที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี และจากแนวโน้มนโยบายการเงินที่อยู่ในแนวทางที่ผ่อนคลาย ในขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจประเมินว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นความไม่แน่นอนด้านต่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของสงครามเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจกระทบภาวะเศรษฐกิจในระยะต่อไป จึงควรติดตามอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการฯ มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน ไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

20 มกราคม 2546